

มหาชัยสาร



พระศรีมหาโพธิ์ ปรางค์อภัย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 187 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาค ค.ร.ม. สัตยจร เห็นชอบเสนอพระธาตุฯ เป็นมรดกโลกภายใน 1 ปี

ประธานคณะกรรมการเพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ระบุว่า หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก ในนามประเทศไทย ในการประชุม ค.ร.ม. สัตยจร ที่จังหวัดภูเก็ต 19 – 20 มีนาคม ก็จะมีการขึ้นบัญชี เพื่อตรวจสอบ และประกาศผลเป็นมรดกโลกได้ภายใน 1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะ ประธานคณะกรรมการเพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำเสนอโครงการดังกล่าวว่า หลังจากที่วัดพระมหาธาตุฯเป็น โบราณสถาน และแหล่งวัฒนธรรมของไทยเพียงแห่งเดียวจาก 6 แห่งทั่วประเทศ ที่จะนำเสนอให้เป็นมรดกโลกนั้น ล่าสุดจะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัตยจร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต หากได้รับความเห็นชอบ ก็จะมีการลงนามโดย นายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นำเสนอไปยังยูเนสโก เพื่อขึ้นบัญชี ซึ่งภายใน 1 ปี ยูเนสโก ที่มีสมาชิก จำนวน 21 ชาติ รวมถึงประเทศไทย ก็จะจัดตั้งคณะกรรมการ หรือที่เรียกว่า อีโคโมส เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามข้อมูลในประเทศไทยเสนอ หากผ่านการพิจารณาก็จะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกต่อไป

ทั้งนี้หาก ค.ร.ม. เห็นชอบการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ในนามประเทศไทย ในการประชุม ค.ร.ม. สัตยจรที่จังหวัดภูเก็ต ก็มีความเป็นไปได้ว่า คณะกรรมการ ยูเนสโก จะนำวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เข้าพิจารณาในการประชุม ยูเนสโก ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการเพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นมรดกโลก ว่าทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ซึ่งนำมาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประเทศไทย รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะจาก ยูเนสโก ประมาณปีละ 10 ล้านบาท



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

ทุนต่างประเทศที่น่าสนใจ

-ศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน หรือ International Center for Sustainable Energy Development – ISEDC มีความประสงค์จะมอบทุนอบรมด้านพลังงานยั่งยืนและพลังงานหมุนเวียน (Sustainable and Renewable Energy) จำนวน 30 ทุน ซึ่งจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 1 – 26 ตุลาคม 2555 ณ สหพันธ์รัสเซีย โดยทุนดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2012 คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ อายุไม่เกิน 45 ปีและสามารถสื่อสารด้วยภาษารัสเซียได้เป็นอย่างดี

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ขอบริการสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 1 คน เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยส่งเอกสารใบสมัครมายังสำนักเลขาธิการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของยูเนสโก (UNESCO Fellowship) หรือประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-6285646 ต่อ 113

-รัฐบาลสหพันธ์รัสเซียได้จัดสรรทุนปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555/2556 จำนวน 30 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท 20 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน โดยในจำนวนนี้เป็นทุนสำหรับสาขาการแพทย์จำนวน 6 ทุน ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครให้กระทรวงศึกษาธิการสหพันธ์รัสเซียภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.en.russia.edu.ru/enter/1906 (ภาษาอังกฤษ) หรือ www.russia.edu.ru/enter/2012 (ภาษารัสเซีย) และกรอกใบสมัครได้ที่ russia.edu.ru/forma/2012

- รัฐบาลสาธารณรัฐมาซิโดเนียเปิดให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สาขา Information Science and Technology ณ University for Information Technology “St.Paul the Apostle” (UIST) เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีระยะเวลา 4 ปี และเริ่มปีการศึกษาในเดือนกันยายน 2555

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัย UIST ได้ที่ www.uist.edu.mk และสามารถสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้จาก นาย Jasmin Kahil ที่อีเมล Ankara@mfa.gov.mk หรือ jasmine.kahil@mfa.gov.mk โดยส่งเอกสารการสมัครภายในเดือนมีนาคม 2555

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ : รายงาน





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก. พักเที่ยง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ครับพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับการแจ้งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการกับพักเที่ยงกันแบบ สบาย ๆ สไตล์ ไม่เสียบลูกชิ้น **ข่าวประเดิม** เก็บตงงานแห่ผ่านนาชาติกันก่อนละกันครับท่าน เมื่อแม่งานใหญ่ของท่าน อธิการบดี และท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ต้องลงมือทำงานเองบริหารอย่างถึงลูกถึงคน ก็เป็นเหตุการณ์ปกติที่ เริ่มงานวันแรกคือคืนวันที่ 3 มีนาคม บริเวณหน้าเวทีจึงคิดกลับไปด้วยผู้คนประมาณการณ์ได้ว่าจำนวนหลักพัน ประกอบด้วย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และสามี อาจารย์บุญชัย และภรรยา ผู้อำนวยการ ททท. จังหวัด นครศรีธรรมราช และผู้ติดตาม นอกนั้นเป็นเหล่านักแสดงมืออาชีพของหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง และกลุ่ม นักดนตรีของ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แหมงานนี้การันตีด้วยคุณภาพของนักแสดงทั้งคู่ทั้งแสดง หาที่ไหน ไม่ได้อีกแล้วครับท่าน

ข่าวติดตาม บรรยากาศเริ่มเข้าที่เข้าทางเมื่อกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเริ่ม ทำงานอย่างมืออาชีพขึ้นจัดกิจกรรมการแสดงในรูปแบบของวิพิธทัศนาทั้ง 4 ภาค ครบหรือไม่ครบก็ตาม อาจารย์ วาที ทรัพย์สิน พิธีกรเอกของเวทีกลางละกัน ช่วงไหนไม่เซเท่าช่วงอำลาเวทีการแสดง เมื่อโนราหงส์ โนราฝน ขึ้น เวที ทำบทกันเกรียวกราว ได้รับการตอบรับจากหน้าเวทีที่มีคนดูเรือนพันอีกแล้วครับท่าน เสี่ยงปรบมือเชียร์สุดใจ ขาดคืบ นักแสดงบนเวทีพยายามหาต้นเสียงว่ามาจากไหน และแล้วก็เจอตัวเป็น ๆ เป็นผู้หญิงรูปร่างบอบบาง อ่อนแอั้นอรชร ซะมีมิ เธอมีนามกรว่า สุดาวรรณ มีบัว ว่าแล้วทำไมถึงส่งเสียงดังกว่าศิลปินบนเวทีที่มีเครื่องเสียง ครอบครัณขนาดนั้น

ข่าวขึ้นคนข่าว ช่วงนี้ใครจะมาบอกว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไร้วัฒนธรรมทางการแสดง ไม่เสียบไม่ เชื้อ ไม่เชื้อ เพราะในคืนวันแห่ผ่านชาตุนานาชาติทั้ง 4 คืนนั้นนะ มีกลุ่มนักแสดงเล่นลิเกฮูลู ไม่เสียบพยายามจะ เข้าไปทาบทามเพราะกลุ่มนักแสดงดูแล้วน่ารักอะ แต่ถูกตีกันจากพิธีกรมืออาชีพที่เป็นคนทาบทามกลุ่มนักแสดง มาเล่นเอง ด้วยความสอดรู้สอดเห็นได้ไม่เสียบจึงแอบถามกระจอกข่าวทำให้ทราบว่าเป็นผลงานการวิจัยของพระ เเดชพระคุณท่านขณะอยู่ที่มอ.ปัตตานี แหม นึกแล้วว่าทำไม อาจารย์วาที ถึงได้ควบคุมได้ทุกเม็ดเพราะเป็นผลงาน การปั้นมาจะมีนี่เอง นี่สิถึงจะเรียกเจ้าพ่อวัฒนธรรมตัวจริงเสียงจริงอะ

ข่าวแซวพอกระชุ่มกระชวย คืนวันที่ 5 มีนาคม เป็นคืนแห่งความทรงจำที่กลุ่มนักแสดงมืออาชีพระดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ออกงานกันกับ “เล่าขานตำนานเมืองคอน” ขอแจ้งเพื่อทราบ ว่า กิจกรรมนี้เป็นแนวคิดของ หลักสูตรเราเอง แต่ใช้ชุดการแสดงจากที่ต่าง ๆ มาผสมผสาน อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงสวยงาม อลังการไปหมด แต่ ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนั่นคือ บทรายการ ท่านอธิการบดี ถามว่าเอาข้อมูลมาจากไหน พยายามฟังอยู่ว่าผิดหรือไม่ แต่ก็ ไม่ผิดข้อมูลปะะ จริง ๆ อ้าวท่านเจ้าขา บทท่านเรียบเรียงเอง เพียงใส่เสียงชาวด์ของคนสวย เสียงสวยอย่าง ผศ. สุวิมล ปฎิยุทธ ไปก็เท่านั้น งานนี้ทั้งบทภาษาไทย สำเนียงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพระดับพระ กภาพ ทำให้การแสดงเป็นจุดขายรับอาเชียนได้สบาย ๆ เลยจ้ะ

ยังมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องแต่หน้ากระดาษหมดพอดี..ไว้รายงานต่อวันพรุ่งนี้ขอรับ